



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### Kỷ niệm trọng thể 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga



Lãnh tụ V.I Lenin, người lãnh đạo vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga. Ảnh tư liệu

Sáng ngày 5/11, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017).

Độc diễn văn kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Cách mạng Tháng Mười Nga

đã "làm rung chuyển thế giới", phá tan một mảng lớn trong hệ thống chủ nghĩa tư bản, để quốc, mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại. Lần đầu tiên trong lịch sử, những người lao động đã đứng lên giành lấy chính quyền về tay mình để xây dựng một xã hội hoàn toàn mới. Một Nhà nước kiểu mới dưới hình thức các Xô-viết hình thành, đó là chế độ dân chủ ở mức cao nhất cho công nhân và nông

dân... một chế độ dân chủ kiểu mới. Đồng chí khẳng định, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã tiếp sức cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Nhiều đảng cộng sản và công nhân ở các nước ra đời, hình thành một phong trào quốc tế sâu rộng khắp năm châu, tiên phong trong cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ vì lý tưởng cao đẹp là độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Cách

mạng Tháng Mười Nga đã tác động mạnh mẽ đến đời sống chính trị - xã hội của nhiều quốc gia, dân tộc; thức tỉnh, cổ vũ các dân tộc thuộc địa bị áp bức và các nước phụ thuộc vùng dậy đấu tranh vì độc lập tự do, đem lại niềm tin và niềm hy vọng về khả năng tự giải phóng. Tổng Bí thư cho rằng, với ý nghĩa to lớn và sâu sắc như vậy, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga thật sự đã sáng tạo ra một kỷ nguyên mới của nước Nga, đồng thời mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại. Trong hơn 70 năm tồn tại và phát triển, Liên bang Xô-viết đã giành được nhiều thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Mười cũng như công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và có những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân loại. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Nhân dân thế giới không bao giờ quên những hy sinh hết sức lớn lao và những chiến công vĩ đại của nhân dân và Hồng quân

(Xem tiếp trang 4)

### Quán triệt thi hành Bộ luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin

Sáng ngày 4/11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt thi hành Bộ luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu Thái Bình.

Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018

được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển những nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự của nước ta từ năm 1945 đến nay, nhất là của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 cũng như những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm trong nhiều thập kỷ qua. Với nhiều điểm mới, Bộ luật Hình sự đã có sự

(Xem tiếp trang 4)

NGUYỄN TÙNG

### Tập huấn luyện kỹ năng làm báo điện tử

(Xem tin trang 4)



PGS, TS Vũ Quang Hào truyền đạt các nội dung về xu thế phát triển báo chí hiện đại.

Ảnh: THÀNH TÂM

### Chính phủ đồng ý bỏ sổ hộ khẩu

(chinhphu.vn) Chính phủ đồng ý với phương án bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, đăng ký thường trú và thay thế bằng hình thức quản lý thông tin qua mã số định danh cá nhân.

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 112/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Theo Nghị quyết này, Chính phủ thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân trong hàng loạt lĩnh vực như xuất nhập cảnh, đăng ký phương tiện giao thông, phòng cháy chữa cháy, đăng ký, quản lý cư trú... Đặc biệt, về nhóm thủ tục đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp huyện, cấp xã), Chính phủ đồng ý bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu và thay thế bằng hình thức quản lý thông tin qua mã số định danh cá nhân. Từ đó, bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là "Sổ hộ khẩu" và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định tại Luật Cư trú và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cư trú; Nghị định số 31/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

(Xem tiếp trang 4)

### Tiến Hải Triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp

Theo quyết định của Ban chỉ đạo 138 tỉnh Thái Bình, Tiến Hải có 5 địa bàn là thị trấn, các xã Tây Lương, Đông Minh, Nam Trung, An Ninh nằm trong danh sách địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Thực hiện Đề án Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội đến năm 2020 của Bộ Công an, Tiến Hải đã kiện toàn Ban chỉ đạo 138 huyện, xây dựng và triển khai quy chế hoạt động, kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội năm 2017 - 2018.

Chỉ tiêu phấn đấu tại các địa bàn chuyển hóa không có dấu hiệu của tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen; tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt từ 80% trở lên, các tội phạm ít nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên trong tổng số khởi tố. 100% tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý. Giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành xong án phạt tù và đặc xá về cư trú tại địa bàn giảm xuống dưới 15%. Các địa bàn được lựa chọn chuyển hóa củng cố hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả, vững mạnh, đoàn kết. 100% các địa bàn được lựa chọn

(Xem tiếp trang 4)

ĐỖ HÀ

(Đài TTTT Tiến Hải)

### Minh Hòa Phấn đấu 100% hộ dân sử dụng nước sạch

Để hoàn thành mục tiêu 100% hộ dân sử dụng nước sạch, xã Minh Hòa (Hưng Hà) đã phối hợp với Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long tập trung giải phóng mặt bằng, tổ chức lắp đặt đường ống đến các khu dân cư, ngõ xóm.

Thời gian qua, xã và Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long đã tổ chức đối thoại trực tiếp, phổ biến chủ trương của tỉnh, huyện, ý nghĩa và tầm quan trọng của nước sạch đối với sinh hoạt để nâng cao nhận thức của nhân dân. Thông báo kinh phí đóng góp, hình thức lắp đặt để nhân dân nắm rõ. Đồng thời tư vấn, tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký sử dụng nước sạch. Với phương châm "đăng viên đi trước, làng nước theo sau", sau khi đăng viên sử dụng nước sạch thì nhân dân đã đầu tư tiền mua đồng hồ nước và lắp đặt hệ thống đường ống trong gia đình. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ để các gia đình hộ nghèo, hộ già cả neo đơn được tiếp cận, sử dụng nguồn nước sạch. Đến nay, xã Minh Hòa có hơn 1.300 hộ gia đình sử dụng nước sạch, đạt tỷ lệ trên 60%.

THUYỀN HƯƠNG

(Đài TTTT Hưng Hà)

#### ● KIẾN XƯƠNG

### Cấp trên 3.100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thời gian qua, huyện Kiến Xương tập trung đẩy mạnh công tác thẩm định hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, nhất là việc lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép và sử dụng đất sai mục đích. 10 tháng qua, toàn huyện đã cấp trên 3.100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân, xóa đăng ký thế chấp 817 giấy, đăng ký giao dịch bảo đảm gần 1.600 giấy. Lập hồ sơ quy hoạch khu dân cư của 14 xã, với diện tích gần 69ha; hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, diện tích 18,5ha.

Để đẩy nhanh tiến độ trao giấy cho người sử dụng đất, hiện các phòng, ban liên quan tập trung hoàn thiện thủ tục dân sự, tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính.

MINH NGUYỆT

#### ● VŨ THƯ

### 10 tháng thu ngân sách đạt trên 125 tỷ đồng

10 tháng đầu năm 2017, tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Vũ Thư đạt 125,254 tỷ đồng, bằng 116,4% kế hoạch pháp lệnh và bằng 104,3% so với cùng kỳ.

Tổng số thu ngoài quốc doanh đạt 21,985 tỷ đồng. Nhìn chung kết quả thu 10 tháng các chỉ tiêu đều hoàn thành kế hoạch dự toán tình giao. Riêng chỉ tiêu thuế ngoài quốc doanh mới đạt 79,7% kế hoạch dự toán do tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn. Một số doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất dẫn đến số thuế phải nộp giảm.

Những tháng còn lại của năm 2017, huyện Vũ Thư chỉ đạo ngành Thuế phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền về thuế, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã, thị trấn; huyện thành lập đoàn liên ngành kiểm tra, rà soát các hồ sơ xuất kinh doanh, doanh nghiệp, các hộ kinh doanh bên bãi... còn nợ thuế để có biện pháp yêu cầu nộp thuế, chống thất thu ngân sách.

LÊ TRUNG

(Đài TTTT Vũ Thư)

#### ĐÔNG HƯNG

### Mở rộng diện tích cây màu vụ đông

(Xem trang 2)



Nông dân xã Đông Xá (Đông Hưng) tập trung chăm sóc cây bí.

#### BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN Ở KIẾN XƯƠNG

### Đúng quy trình, quy định

(Xem trang 3)